



การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี



โดย

นายกมลภพ รูปดีเหมาะ

นายเกริกก้อง เกริกชัยวัน

นายภาณุวัฒน์ กิณเกษร

นายอนุพันธ์ แก้วพิจิตร

นายอภิพล คชธังข์สิทธิ์

ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 763 401 ชัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

เรื่อง	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์วราภรณ์ ศรีบุญ
ผู้ศึกษา	นายกมลภพ รูปดีเหมาะ 12520951 นายเกริกก้อง เกริกชัยวัน 12520958 นายภาณุวัฒน์ กิจเกษร 12521068 นายอนุพนธ์ แก้วพิจิตร 12521143 นายอภิพล คชสังข์สิทธิ์ 12521146
ปีการศึกษา	2555

การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 9 คนโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) ประกอบด้วย ผู้ประกอบการในพื้นที่เช่าในบริเวณริมหาดชะอำ จำนวน 3 คน ชาวประมงที่อาศัยในพื้นที่ในอำเภอชะอำ จำนวน 3 คน และชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง จำนวน 3 คน และนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นมาวิเคราะห์เป็นผลการศึกษาต่อไป

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขึ้นขณะเกิดเหตุมากที่สุด โดยประชาชนมีการเตรียมตัวในการรับมือการเกิดขึ้นของภัยพิบัติอยู่แล้ว โดยประชาชนหรือชาวบ้านในพื้นที่นั้นมีการซ้อมรับมือการจัดการภัยพิบัติกันอยู่แล้ว เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงประชาชนที่มีการเตรียมป้องกันภัยพิบัติอยู่แล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจนเกินไป ทั้งนี้ภาครัฐก็ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอีกด้วย

2. ในการจัดการภัยพิบัติ ได้มีการรวมกันของประชาชนกันเป็นกลุ่มขึ้นมา โดยจุดประสงค์ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมานั้น ก็เพราะประชาชนเห็นว่าถ้ารอความช่วยเหลือจากภาครัฐคงจะใช้เวลามาก ด้วยเหตุนี้ประชาชนในพื้นที่จึงได้รวมตัวกันขึ้นมาจัดตั้งกันเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น ชนาการปู กลุ่มดูแลสวัสดิการ เป็นต้น

3. ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยขั้นตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง จึงไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของสภาพปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ ส่วนในขั้นการมีส่วนร่วมดำเนินการตามแผน ประชาชนในพื้นที่มีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมดำเนินการในขั้นตอนเกิดเหตุ โดยประชาชนส่วนใหญ่มีการเตรียมการรับมือภัยพิบัติไว้อยู่แล้ว โดยมีการตั้งแนวกันกระสอบทรายเอาไว้ในกรณีที่เกิดคลื่นลมแรงที่อาจจะทำให้เกิดการกัดเซาะหรือซัดชายฝั่งได้ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติน้อยลงไปด้วย

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา

1. พื้นที่ชุมชนในเขตอำเภอชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีเหตุการณ์ทางด้านภัยพิบัติเกิดขึ้นหลายครั้ง ด้วยเหตุนี้ทางพื้นที่ชุมชนในอำเภอชะอำจึงควรมีการรวมกลุ่มและการรวมกันจัดตั้งกลุ่มในการจัดการภัยพิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อที่จะได้ทำให้เกิดการประสานความร่วมมือกับทางภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและทันทั่วถึง

2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดการแจ้งเตือนและป้องกันการเกิดภัยพิบัตินั้น ต้องมีการประสานงานกับภาคประชาชนตลอดเวลา ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติ และทางภาครัฐจะต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในวถาอันใกล้

3. เทศบาลเมืองชะอำจะต้องหาวิธีในการติดต่อประสานงานกับประชาชนในการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้เพิ่มมากขึ้น และเทศบาลเมืองชะอำควรมีการสนับสนุนในการป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2555

ลายมือชื่อนักศึกษา 1. ภูมิฉัตร 2. เกียรติทอง 3. กฤษณ์ 4. อานนท์ 5. อธิสกล

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๘